

Lahat ng Albertans na 12 gulang pataas karapat-dapat para sa COVID-19 bakuna

Mayo 05, 2021

Lahat ng mga Albertans na higit 12 taong gulang ay malapit nang maging karapat-dapat sa COVID-19 bakuna upang maprotektahan ang kanilang sarili at itigil ang pagdami ng maapektuhan.

Matapos mag-alok ng bakuna sa mga Albertans na pinaka-panganib na lubhang maapektuhan, ang Alberta ay umusad na ngayon sa Phase 3, kung saan ang lahat ng higit na 12 gulang ay maaaring gumawa ng appointment upang makatanggap ng kanilang unang dosis.

Sa pagpapalawak na ito, 3.8 milyong mga Albertans ay magiging karapat-dapat para sa COVID-19 bakuna.

Upang maiwasan ang pagkagulo sa sistema ng pag-book, ang mga tipanan ay papulong-pulong sa dalawang pangkat ng edad.

- Simula sa Mayo 6, bawat Albertan na 30 taong gulang at pataas (ipinanganak noong 1991 o mas maaga), ay maaaring mag-book ng appointment sa pamamagitan ng Alberta Health Services o isang nakikilahok na parmasya.
- Sa Mayo 10, lalawak ang mga booking ng appointment upang isama ang mga Albertans na may 12 taong gulang hanggang 29 (ipinanganak noong 2009 hanggang 1992).

Mahigit sa 1.66 milyong dosis ng bakuna ang naibigay na sa buong lalawigan. Ang lahat ng mga tipanan sa bakuna ay magpapatuloy

Ang lahat ng karapat-dapat na Albertans ay makakapag-book ng mga tipanan upang makatanggap ng isang bakunang mRNA sa AHS online o sa 811.

Maaari ring mag-book ng appointment ang mga Albertans para sa mga bakunang ito sa pamamagitan ng mga kalahok na parmasya. Upang mahanap ang pinakamalapit na lokasyon sa iyo na may isang pinakamaagang magagamit na petsa ng pag-book, suriin ang listahan sa [Alberta Blue Cross](#).

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ni Alberta.

Kaugnay na impormasyon

- [I-book ang iyong appointment sa COVID-19 bakuna](#)

Mga katanungan sa media

Tom McMillan

780-422-4905

Pangalawang Direktor ng Komunikasyon, Kalusugan

Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang:

<https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.